



## มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์

### ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 21)

.....

ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเปิดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ให้ส่วนงานที่มีความพร้อมเชิงพื้นที่และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เปิดพื้นที่ให้บุคลากรและนักศึกษากลับเข้าปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การวิจัยหรือการอบรมทางวิชาการได้ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายพื้นที่มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น คณะวิทยาศาสตร์พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้พื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์ ในพื้นที่พญาไท และพื้นที่ศาลายา ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะวิทยาศาสตร์ขอประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร นักศึกษา และการจัดกิจกรรมในพื้นที่ดังต่อไปนี้

1. คณะวิทยาศาสตร์เปิดให้ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาเข้าใช้ พื้นที่ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ใช้บัตรประจำตัวในการสแกนเข้าอาคาร ตามที่ขออนุญาตขอเข้าอาคารล่วงหน้า โดยจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้

2. ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานภายใต้สำนักงานคณบดี กำหนดให้บุคลากรในกำกับมาปฏิบัติงานในพื้นที่ในวันทำการ กำหนดสัดส่วนร้อยละ 60 และปฏิบัติงานที่บ้านร้อยละ 40 กรณีภาควิชาหรือหน่วยงานระดับเดียวกับภาควิชาให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน และรายงานต่อคณบดี

ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาที่จะเข้าใช้พื้นที่ ควรได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ครบ 2 เข็มแล้ว

3. คณะวิทยาศาสตร์พื้นที่ศาลายา ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ยกเว้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม

4. สำหรับผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาที่จะเข้าใช้พื้นที่ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้พื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด

5. ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ยังคงสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การวิจัย หรือการฝึกอบรมทางวิชาการ ฯลฯ ผ่านระบบออนไลน์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

6. ให้หน่วยงานในพื้นที่พญาไทและศาลายา งดเว้นกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะของการสังสรรค์จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริง งดเว้นกิจกรรมทางสังคมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 25 คน ยกเว้นพิธีการทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณี ทั้งนี้ คณะฯ มีมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด หากหน่วยงานมีความประสงค์ในการจัดกิจกรรมภายใน พื้นที่คณะวิทยาศาสตร์โดยที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 25 คน ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตพร้อมแผนการจัด กิจกรรมล่วงหน้า ณ สำนักงานเขตพื้นที่/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ สำหรับพื้นที่ศาลายา ให้หน่วยงานยังคงดำเนินการประเมินความพร้อมผ่าน ระบบ Thai Stop COVID+ เพื่อรายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม พิจารณาให้ความเห็นชอบ

โดยแนวทางการปฏิบัตินี้ เน้นที่การประเมินความเสี่ยงเป็นสำคัญ บุคลากรและนักศึกษาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้ได้ ให้หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ หรืองดการทำงานในพื้นที่ และขอให้ทุกท่านช่วยกันสอดส่องหากพบเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือคณะฯ ให้ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์